

# เตรียมเปิดยุทธการคืนผืนป่าถวายราชา

● กรมป่าไม้ฝึกลูกเสือชาวบ้านลาคกระเวนป่า ● เรือน "พิษณุโลก" ลคมบุกรุก

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าที่มีอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของ จ.พิษณุโลก ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นต้น รวมทั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าในหลายพื้นที่ ระหว่างกลุ่มผู้บุกรุกและเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดมาซึ่งหากปัญหาต่างๆ ไม่ได้รับการแก้ไข ความขัดแย้งอาจจะพัฒนาไปสู่ความแตกแยกได้ ไม่ควรปล่อยให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่เพียงฝ่าย

เดียว ทุกคนทุกสาขาอาชีพจะต้องแสวงหาแนวทางช่วยกันแก้ไขปัญหาก็ต้องเข้าไปชี้แจงบรรยายให้ มีจิตสำนึก มีการลงมือปลูกต้นไม้ในพื้นที่ครอบครอง เชื่อแน่ว่าสภาพป่าไม้จะต้องเพิ่มขึ้นและยังเป็นการสร้างจิตสำนึกโดยทางอ้อมทำให้ผู้ที่ปลูกต้นไม้ไม่ ยอยากตัดฟันต้นไม้ แต่เดิมนั้นเราเคยใช้วิธีการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิด ไม่สามารถทำให้ ขบวนการตัดไม้ทำลายป่าหยุดลงได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ โดยให้ราษฎรที่อาศัยในบริเวณป่า หรือใกล้ป่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันรักษาป่า

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า ดังนั้น กรมป่าไม้ ได้ประสานความร่วมมือกับ จ.พิษณุโลก นำร่องเพื่อฝึกอบรบลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครพิทักษ์ป่าขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่อำเภอ ที่มีพื้นที่ป่าไม้ เพื่อลดอัตราการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าด้วยเหตุผลและความจำเป็น นานาประการ และเพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจ เรื่องป่าไม้ในแนวทางที่ถูกต้อง ทั้งเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โครงการลูกเสือรักษาป่าถือเป็นอีกหนึ่งมิติของกรมป่าไม้ ที่จะสร้างสัมพันธ ์กับประชาชนให้เข้าใจ รู้จัก ร่วมรักษป่า เพื่อเตรียมยุทธการขอคืนผืนป่าถวายราชาของแผ่นดิน ภายใต้ มาตรการ 4 บ คือ บ แรก "บอกกล่าว" เพื่อประชา สัมพันธ์ให้บุคคลทุกกลุ่มเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ บ สอง คือ "บังคับใช้กฎหมาย" ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย บ สาม "บูรณะ" คือการฟื้นฟูพื้นที่ขอคืนได้แล้วตามกฎหมาย นำกลับมามีพื้นที่ป่าให้สมบูรณ์อย่างเต็มที่ และ บ สี่ คือ "บูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน".